



ที่ พร ๐๐๒๓.๒/๐ ๔๖๓

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง ยกเลิกรายงานการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือก ให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท ๐๘๐๙.๒/๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ประกาศกำหนดการรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการปฏิบัติราชการอื่น สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้รายงานผลให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ทราบ นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอำนาจของนายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด กำหนด ซึ่งเรื่องดังกล่าวก็ผ่านการตรวจสอบจาก ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด ในฐานะองค์กรที่ตรวจสอบ กำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระด้านเอกสาร และลดขั้นตอนการทำงานให้แล้วเสร็จในระดับจังหวัด ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้การรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การประกาศสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือก สิ้นสุดที่ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด โดยไม่ต้องจัดส่งรายงานประกาศดังกล่าว ไปยัง ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เว้นแต่ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า มีปัญหาทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปที่ไม่สามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาได้ ก็ให้รายงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แล้วแต่กรณี พิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอให้แจ้งให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชวลิต เมฆจำเริญ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

โทร. ๐ ๕๔๕๓ ๔๑๑๙ ต่อ ๑๗ โทรสาร. ต่อ ๑๙

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/๔๕



สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง ยกเลิกรายงานการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือก ให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ทุกแห่ง

ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ประกาศกำหนดการรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการปฏิบัติราชการอื่น สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้รายงานผลให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ทราบ นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอำนาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด กำหนด ซึ่งเรื่องดังกล่าวก็ผ่านการตรวจสอบจาก ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ในฐานะองค์กรที่ตรวจสอบ กำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระด้านเอกสาร และลดขั้นตอนการทำงานให้แล้วเสร็จในระดับจังหวัด ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้การรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การประกาศสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือก สิ้นสุดที่ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด โดยไม่ต้องจัดส่งรายงานประกาศดังกล่าวไปยัง ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เว้นแต่ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า มีปัญหาทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปที่ไม่สามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาได้ ก็ให้รายงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แล้วแต่กรณี พิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขาธิการ ก.จ. ก.ท. ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๗

“สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น”